
 

 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
เรื่อง   ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี  1/2564 
------------------------------------------------ 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  นาแต้  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1/2564   เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์  2564  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้ว ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  2/2564  เมื่อ
วันที่  12 กุมภาพันธ์  2564  ได้มีมติให้การรับรองไปแล้ว  นั้น 
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล  ข่าวสาร และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  33  จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุม
สภาฯ  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน   รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภาฯ ที่แนบท้าย
ประกาศนี้ 
   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ   ณ   วันที่   12   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕64 

                                 
        (นายปราโมทย์   ใครอุบล) 

                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 

วันที่  4  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้  (ชั้น  2) 

*********************************************** 
ผู้เข้าประชุม 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

 
 
 
 

นายปราโมทย์ ใครอุบล 
นางสาวนวลจันทร์   กองวงค์    
นายครองชัย   สอนเคน 
นายสมพงษ์   อินทรภูชน 
นางอรดี    จงใจ 
นายค าพันธ์   ภูบุรมย์ 
นายสุจิตร    โสตะวงค์ 
นายชินกร    ต้นเพชร  
นางทองแดง   มุริจันทร์ 
นายยุทธพงษ์   แก้วเลื่อน  
นายสมัย   อ่อนค า    
นายวิชัย    ภาวงค์ 
นายสันต์ชัย  ชูศรีเพชร 
นายศรีอาน   นรสาร     
นายสุบิน    ยิ่งยอด 
นางนิตยา    ดวงศร ี
นายสุวัฒ     วิเศษตุลาการ 
นายบุญมา   ใจฉะวะ  
นายอ านาจ   ฮองต้น 
นายสุริยา    โภคาพานิช   
นายมานพ    หนูกระโทก 
นายดวงดี    พรมวัง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 

ปราโมทย์ ใครอุบล 
นวลจันทร์ กองวงค์   
ครองชัย   สอนเคน 
สมพงษ์   อินทรภูชน 
อรดี    จงใจ 
ค าพันธ์   ภูบุรมย์ 
สุจิตร    โสตะวงค์ 
ชินกร    ต้นเพชร   
ทองแดง   มุริจันทร์ 
ยุทธพงษ์   แก้วเลื่อน 
สมัย   อ่อนค า    
วิชัย    ภาวงค์ 
สันต์ชัย  ชูศรีเพชร 
ศรีอาน   นรสาร      
สุบิน    ยิ่งยอด 
นิตยา    ดวงศรี 
สุวัฒ     วิเศษตุลาการ 
บุญมา   ใจฉะวะ 
อ านาจ   ฮองต้น 
สุริยา    โภคาพานิช   
มานพ    หนูกระโทก 
ดวงดี    พรมวัง 



 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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นายประครอง แสนวัง 
นายสมจิตร พรมสุริย์ 
นายจันเพ็ง   บุญครอง 
นายวิทยา โลกลินไลน์ 
นายชัยณรงค์  ชัยช่วย 
นายพิทักษิณ ขาวประภา 
นายจักรพรรดิ  อุดชุมนารี 
นายไพศาลศักดิ์   อ่อนลาน 
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นิติกร 
 

ประครอง แสนวัง 
สมจิตร พรมสุริย์ 
จันเพ็ง   บุญครอง 
วิทยา โลกลินไลน์ 
ชัยณรงค์  ชัยช่วย 
พิทักษิณ ขาวประภา 
จักรพรรดิ  อุดชุมนารี 
ไพศาลศักดิ์   อ่อนลาน 
 

 
  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
 
- นายวิรัตน์ ขวาละคร  ลากิจ 
- นายส ารอง   นาชัย  ลากิจ 
 
 

 
 
 
 

     
 

    

 
 
 
 
 
 
 



เปิดประชุม   09.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อม นายปราโมทย์   ใครอุบล ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้สมัยวิสามัญที่ 1  ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564                                                                               
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  วันนี้จะเป็นการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1  ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันนี้มีคน ลา 2 
   ท่านคือ  นายวิรัตน์ ขวาละคร  และ นายส ารอง   นาชัย  ลากิจ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะมี
   จังหวัดเคลื่อนที่ต าบลหนองบัวสิมขอให้เข้าร่วมงานด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับการรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 3/2563 
ประธานสภาฯ    ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบเอกสารบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหากมีข้อความใดไม่ถูกต้อง

ขอยกมือขึ้นชักถามในหัวข้อที่สงสัย ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมหากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  
3/2563  วันที่ 24  สิงหาคม 2563   ถูกต้องขอให้ยกมือขึ้นหากไม่เห็นชอบขอให้งดการยกมือ  
(ท่ีประชุมยกมือ 21  เสียง) 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 /2563  
 วันที่ 24  สิงหาคม 2563   เป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการ    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพอกใหญ่ - ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านดอนค าเสนา   
นฤมิตร (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย  วงค ์  
เครือจุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่)   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 
ผู้อ านวยการกองช่าง วันนี้จะชี้แจงเรื่องถนนสายหนอกพอกใหญ่ -ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านดอนค า เสนานฤมิตร(โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชัย    วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระ
ใหญ่) ซึ่งการออกแบบต้องมีวิศวะรับรอง  ความกว้างยาวเท่าเดิม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ออกแบบไว้กว้าง 5 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.20 - 0.50 เมตร 
มีเหล็กเสริม 3 ขนาด คือเหล็ก RB 15  มิล  และ เหล็ก DB 164 มิล เหล็ก RB 19 มิล เหล็ก
ตะแกรง 4 มิล  แต่ทางโยธาได้ออกแบบ 2 ขนาด คือเหล็ก RB 25 มิล และเหล็กDB 12 มิล 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว  มีท่านใดสงสัยจะชักถามเพ่ิมเติมหรือหากไม่ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยจะชักถามเพ่ิมเติมหรือหากไม่มีท่านใดจะชักถามหรือหากไม่มีท่านใดจะชักถามผมจะ
 ขอมติที่ประชุมหากท่านพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
 งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพอกใหญ่ - ศูนย์ศิลปาชีพ 
 บ้านดอนค าเสนานฤมิตร (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบรเิวณบ้าน นาย
 วิชัย    วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่) หรือไมห่ากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมหากท่านพิจารณา
 แล้วเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นหากไม่เห็นชอบขอให้งดการยกมือ(ที่ประชุมยกมือ 21  เสียง) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
 เหล็กสายบ้านหนองพอกใหญ่ - ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านดอนค าเสนานฤมิตร (โครงการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากทางเข้าบริเวณบ้านนายวิชยั  วงค์เครือ จุดสิ้นสุดบริเวณพระใหญ่ )   
  เป็นเอกฉันท์



               3.2 เรื่องพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ         ขอให้ปลัดชี้แจง 
ปลัด         เรื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
                           

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โอนครั้งท่ี   3   รายการที่  1  ครั้งท่ี  1 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
งบประมาณ

ก่อนโอน 

(+/-) 
จ านวนเงิน

ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายกรณีมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

โอนลด 
เคหะและ 
ชุมชน  

บริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  

บุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือน
พนักงาน      

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนต าบล    

1,042,550  687,080 - 30,000 - 657,080 เน่ืองจาก 
งบประมาณที่ต้ังไว้ใน
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.2564 
ไม่เพียงพอที่จะท า
การเบิกจ่ายได้  การ
โอนครั้งน้ีเป็นอ านาจ
ของ สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนา
แต้    ตามระเบียบ
แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 

โอนเพิ่ม 
การพาณิชย ์
 

กิจการประปา ลงทุน 
 

 ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

 เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม   
(ซัมเมอร์ส)  ขนาดไม่ต่ ากว่า  
1.5  แรงม้า  จ านวน  12  ตัว  
ตัวละ  16,000  บาท  
รวม  192,000  บาท   
**เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงคร้ังที่  1/2563 
หน้าที่ 28ล าดับที่ 1 ** 
 
 

192,000 192,000 +30,000 - 222,000 



ประธานสภาฯ ปลัดก็ได้ชี้แจงในรายการโอนลดและโอนเพิ่มแล้วมีท่านใดสงสัยจะชักถามเพ่ิมเติมหรือหากไม่มีท่านใด
 จะชักถามหรือหากไม่มีท่านใดจะชักถามผมจะขอมติที่ประชุมหากท่านพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ โอน
 ลดใน หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน มาตั้งจ่ายเพ่ิมในประเภท
 ครุภัณฑ์การเกษตร ของแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุนหมาดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
 ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจง ในเบื้องต้นแล้วนั้นขอให้ยกมือขึ้นหากไม่เห็นชอบขอให้งดการยกมือ (ท่ี
 ประชุมยกมือ 21 เสียง) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนลดในหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไป
 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
 จ านวน  30,000  บาท มาตั้งจ่ายเพิ่มในประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ของแผนงานกิจการประปา  
 เป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือกระทู้ถามในวาระนี้หรือไม่ เชิญท่านมานพ 
นายนานพ เรื่องการขุดเจาะน้ าประปา จาก42.50 เมตร น้ าไม่เพียงพอขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงด้วย      
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือกระทู้ถามในวาระนี้หรือไม่ เชิญท่านอ านาจ 
นายอ านาจ ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องประปาหมู่บ้านหนองเม็กน้ าไม่เพียงพออยากให้ผู้บริหารหามาตรการใน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว และบริเวณบ้านนายวิชิต  สายสิงห์ ท่อแตกขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 
นายสันต์ชัย ขอหารือเรื่องน้ าประปาไม่เพียงพอขอให้ฝ่ายบริหารแก้ไขด้วย 
นายสุริยา เรื่องโครงการก่อสร้างน้ าประปา 
ประธานสภาฯ การท า E- bibbing สามารถด าเนินการได้หรือไม ่
รองนวลจันทร์ ถนนเส้นหลังโรงเรียนบ้านนาแต้ไปถนนใหญ่เป็นหลุมเป็นบ่ออยากขอให้แกไขให้ด้วย 
นายยุทธพงษ์ เรื่องประปา 250,000 บาทเรื่องน้ าประปาได้ด าเนินการไปถึงไหน 
นายอ านาจ ถนนสายข้างโรงเรียนไปบ้านนายจ ารอง  ฑิตสวาท บริเวณหน้าบ้านนายลมโชย อยากขอปูนสักถุง

ในการแก้ไขถนนบริเวณท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ 
นายครองชัย อยากเพ่ิมเติมเรื่องถนนหลังโรงเรียนบ้านนาแต้ได้ไปส ารวจแล้วกับฝ่ายโยธาใช้งบประมาณชัก 

200,000 บาทคงเพียงพอ 
รองนายก นายกอบจ. แจ้งให้ทราบว่าแต่ละบ้านมีความเดือดร้อน อะไรขอให้เขียนโครงการเข้ามาด้วย

เพราะว่าจะมีเลขาฯจะมารับโครงการเองขอให้มาท าโครงการมาส่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
ประธานสภาฯ  ขอให้ตอบเรื่องการการท า E- bibbing ของโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่บ้านสระแก้ว 
รองปลัด  ส าหรับเรื่องโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่บ้านสระแก้ว กรณีใช้แบบมาตรฐานของกรม

ไม่ต้องมีวิศวกรรับรองแบบก็เลยไม่ต้องจ่ายค่าออกแบบ  
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายผมขอขอบคุณที่ได้มาประชุมในวันนี้และ

ขอนัดการประชุมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2564 การแต่งกายชุดสุภาพส าหรับการประชุมในครั้งนี้
ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  15.00 น. 
 
 
 



 
ลงชื่อ                   ดวงดี    พรมวัง       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                               (นายดวงดี พรมวัง) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
 
                       ลงชื่อ                 ปราโมทย์   ใครอุบล      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายปราโมทย ์  ใครอุบล ) 
                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้     
 
   

                  ลงชื่อ              สุวัฒ    วิเศษตุลาการ         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายสุวัฒ    วิเศษตุลาการ) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
 
 
         ลงชื่อ                 สันต์ชัย   ชูศรีเพชร           คณะกรรมการตรวจรายงานการ               
                        (นายสันต์ชยั   ชูศรีเพชร) 
                                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
 
 
 
          ลงชื่อ         ทองแดง   มุริจันทร์                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางทองแดง   มุริจันทร์) 
                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 


